

**มติการประชุม**  
**คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ**  
**ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑**  
**วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑**  
**ณ ห้องประชุม ๖๐๒ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และแจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการ พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยไม่มีอนุกรรมการท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

**โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครตรัง**

**ความเห็นที่ประชุม**

๑. ให้เทศบาลนครตรังปรับแก้ไขการประมาณราคางานป้องกันดินพัง ที่ความลึกต่างกัน ให้มีความแตกต่างของราคาสอดคล้องและเหมาะสมกับข้อเท็จจริง และเอกสารรายการประมาณราคาต้องมีข้อมูลสอดคล้องกับเอกสารรายละเอียดการคำนวณของปริมาณวัสดุ (back up sheets) พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดการคำนวณของปริมาณวัสดุใน back up sheets ให้ครบถ้วน นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบ และแก้ไขรายการประมาณราคาให้มีความถูกต้อง และเหมาะสมตามข้อเท็จจริงด้วย

๒. เทศบาลนครตรังควรเตรียมเสนอร่างเทศบาลบัญญัติเทศบาลนครตรัง เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ให้สภาเทศบาลนครตรังพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เรียบร้อยตามขั้นตอน

๓. ให้ฝ่ายเลขานุการประสานกรมบัญชีกลาง เพื่อติดตามผลการหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณค่า Factor F และอัตราค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และประสานเทศบาลนครตรังปรับการคำนวณค่า Factor F และอัตราค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งปรับแก้ไขวงเงินรวมของโครงการ ต่อไป

### มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการ โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครตรัง และให้ฝ่ายเลขานุการ ประสานเทศบาลนครตรัง ปรับแก้ไขรายละเอียดตามความเห็นของคณะกรรมการให้ครบถ้วน โดยให้แล้วเสร็จ และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ภายใน ๑ เดือน นับจากฝ่ายเลขานุการ แจ้งมติคณะกรรมการให้ทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ วงเงินที่จะนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และจำเป็น

๒. มอบหมายฝ่ายเลขานุการ ประสานกรมบัญชีกลาง เพื่อติดตามผลการหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณค่า Factor F และอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

### ระเบียบวาระที่ ๔

### เรื่องเพื่อพิจารณา

โครงการบริหารจัดการขยะจากต้นทางอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ดำเนินการโดย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

### ความเห็นที่ประชุม

๑. ทบทวนรายการค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
๒. พิจารณาทบทวนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมชุมชนทางสื่ออินเทอร์เน็ต Social Media ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน
๓. กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การหมักทำปุ๋ย การเลี้ยงไส้เดือน การผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นต้น ควรพิจารณาถึงปริมาณขยะอินทรีย์ และควรดำเนินการกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และจะต้องคำนึงถึงการนำไปใช้ประโยชน์ที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน
๔. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบว่า มีการดำเนินการโครงการดังกล่าว เช่น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และอาจจะต้องระบุถึงแหล่งสนับสนุนงบประมาณ เช่น การใส่โลโก้ หรือข้อความไว้ที่อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

### **มติที่ประชุม**

เห็นชอบในหลักการ การสนับสนุนโครงการบริหารจัดการขยะจากต้นทางอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ดำเนินการโดย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และปรับแก้ไขรายละเอียดตามประเด็นความเห็นของคณะกรรมการ และฝ่ายเลขานุการให้แล้วเสร็จ และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งมติคณะกรรมการให้ทราบ

### **ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ**

**การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ**

**ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑**

ประธานคณะกรรมการ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.